



ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

<http://nsw-rsc.ricethailand.go.th>

54 หมู่ 2 ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000 โทร 056-802644 ,056325111 ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 เดือน เมษายน ปี 2560

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นำน้ำดื่ม กาแฟ ฯ มอบแก่ ศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกับตำรวจทางหลวง จัดให้บริการประชาชน ณ บัณฑิตตำรวจทางหลวงเขาเขียว ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง นครสวรรค์ พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ อยู่อำนวยความสะดวก ให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ได้แวะพักผ่อน พักรถ ที่ศูนย์บริการดังกล่าว ระหว่างวัน 12 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2560



เมื่อวันที่ 19 และ 20 เมษายน 2560 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบปะกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าตะโก และอำเภอหนองบัว นครสวรรค์ ในกรอบอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวตามหลัก Pre GAP โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐาน (Pre GAP) ปี 2560 ที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จัดขึ้น เพื่อชี้แจงให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตข้าวตามหลัก Pre GAP พร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

หยุดใช้ สารเคมีอันตราย !!!

สารกำจัดวัชพืช และ**สารเคมีกำจัดแมลง** เป็นสารเคมีที่มีการใช้มาก ในการทำการเกษตร พืชตกค้างจากการใช้สารเคมีดังกล่าว เป็นภัยใกล้ตัวผู้ใช้และผู้บริโภค ที่ภาครัฐต้องหาแนวทางในการป้องกัน จากการประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย 5 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม มีมติในการห้ามใช้ และจำกัดพื้นที่การใช้ สารเคมี 3 ชนิด คือ

สารเคมี	ชนิดของสารเคมี	พืชตกค้างจากสารเคมี	มติของคณะกรรมการฯ
พาราควอต	สารกำจัดวัชพืช	- มีพิษเฉียบพลันสูง และ ไม่มีสารที่ใช้แก้พิษ -พบการ ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำประปาในจังหวัดน่าน และปลาที่จับมาจากแหล่งน้ำดังกล่าว	- ยุติการนำเข้า ธันวาคม ปี 2560
คลอไพริฟอส	สารกำจัดแมลง	-มีแนวโน้มเป็น สารก่อมะเร็ง -สตรีมีครรภ์ที่ได้รับสาร ทำให้ เกิดความผิดปกติในการพัฒนาสมอง ของเด็กในครรภ์	- ยุติการใช้ ธันวาคม ปี 2562
ไกลโฟเสต	สารกำจัดวัชพืช	-มีแนวโน้มเป็น สารก่อมะเร็ง -พบการ ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ผิวดิน น้ำใต้ดิน น้ำประปาในจังหวัดน่าน และปลาที่จับมาจากแหล่งน้ำดังกล่าว	- ห้าม ใช้ในพื้นที่ต้นน้ำ ใกล้แหล่งน้ำ

ยังมีวิธีการอื่น ในการควบคุมกำจัดวัชพืชหรือกำจัดแมลง แทนการใช้สารเคมี เช่น การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลต่างๆ การจัดการสภาพแปลงนาให้ไม่เหมาะสมกับการระบาด ฯ

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ฯ ผลิตจำหน่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการชาวนา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โทร 056-325111

ในวันและเวลาราชการ



พันธุ์	ชั้นพันธุ์ / ราคา(บาท) / กก.	การเปิดจำหน่าย
ปท1	ขยาย / 17 บาท / กก.	มีจำหน่าย
ขาวดอกมะลิ105	ขยาย / 21 บาท/ กก.	มีจำหน่าย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 54 ม.2 ต.กลางแดด อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 โทร. 056-325111-2 โทรสาร 056-802644 e-mail :nsw_rsc@rice.mail.go.th